

รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ บ้านระเริง หมู่ที่ ๖ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์
สำหรับคนพิการ ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดดังนี้

ก่อนซ่อมแซม



ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม



ซ่อมแซมรถเข็นวีลแชร์ให้กับ นายทวี ลุนราช บ้านเลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลระเริง
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ช่างกายอุปกรณ์ได้ดำเนินการตรวจเช็คสภาพ ประเมินงานเบื้องต้น และดำเนินการซ่อมแซม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. มีรายละเอียดดังนี้

รถเข็นวีลแชร์ มีอาการเบาะนั่ง-เบาะพิงขาด ที่พีกแขนชำรุด ยางทั้งสองล้อเสื่อมสภาพ ล้อ
หน้าฝืด โครงรถเข็นวีลแชร์เป็นสนิม ช่างได้ดำเนินการซ่อมเสร็จบางส่วนที่สามารถซ่อมหน้างานได้ แล้วยกกลับ
นำมาตัดเบาะนั่ง-เบาะพิง ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แจ้งผู้ส่งซ่อมถ้าหากดำเนินการซ่อมแซมจน
แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบคืนจะติดต่อให้มารับที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพถ่ายรถเข็นวีลแชร์ที่ยกกลับเพื่อนำมาซ่อมแซมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ต่อมาเวลา ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ลงพื้นที่สำรวจความต้องการกายอุปกรณ์ และให้คำแนะนำการใช้งานกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



๑. องค์การบริหารส่วนตำบลละเรียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รูปแบบ การทำงาน และวิธีการให้บริการประชาชน



๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รูปแบบ การทำงาน และวิธีการให้บริการประชาชน

การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้คือ

- แจกแผ่นพับ โบรชัวร์ แนะนำและประชาสัมพันธ์ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมขั้นตอนการทำงาน ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
- แนะนำและประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการ
- ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ และให้กำลังใจคนพิการและครอบครัว